



Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.

ข่าวเด่นรายสัปดาห์ -- สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ฉบับที่ ๘๑ : เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑)

บริษัทสัญชาติเม็กซิกันเข้าซื้อกิจการบริษัท Netafim ของอิสราเอล

ข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการร้อยละ ๘๐ ของบริษัท Netafim ซึ่งเป็นผู้คิดค้นระบบน้ำหยด (drip irrigation) ของประเทศอิสราเอลโดยบริษัท Mexichem ประเทศเม็กซิโก ในมูลค่ากว่า ๑.๘๙๕ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตั้งแต่มีการลงนามในสัญญาข้อตกลงในปี ๒๐๑๗ ที่ผ่านมานี้ ทำให้บริษัท Mexichem มีอัตราส่วนมูลค่าของ market cap มากกว่า ๖ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน



ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเม็กซิโก

ทั้งนี้ Kibbutz Hatzerim ซึ่งริเริ่มก่อตั้งบริษัท Netafim เมื่อปี ๑๙๖๕ จะยังคงถือครองหุ้นส่วนในบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๒๐ ภายใต้ข้อตกลงเข้าซื้อ

กิจการดังกล่าวจากบริษัท Mexichem ประเทศเม็กซิโก นอกจากนี้ Netafim President and CEO (Ran Maidan) ได้ระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวเสมือนเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในผลิตภัณฑ์ด้าน smart drip irrigation ของบริษัทในตลาดโลกและเพิ่มอัตราการเติบโตของบริษัทมากยิ่งขึ้น และถึงแม้ว่ามีข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการจากบริษัท Mexichem ประเทศเม็กซิโก อย่างไรก็ตาม Netafim จะยังคงมีการดำเนินกิจกรรมหลักต่างๆ ในประเทศอิสราเอลเป็นระยะเวลาหลายปี

ทั้งนี้ CEO ของบริษัท Mexichem ประเทศเม็กซิโก (Daniel Martinez-Valle) ได้ระบุว่า การเข้าซื้อกิจการร้อยละ ๘๐ ของบริษัท Netafim ซึ่งเป็นผู้คิดค้นระบบน้ำหยด (drip irrigation) ของประเทศอิสราเอลนอกจากจะทำให้บริษัทของตนมี position ในการเป็นบริษัทผู้นำของตลาด smart irrigation market อย่างรวดเร็วแล้ว ศักยภาพในด้านการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท Netafim จะช่วยทำให้มูลค่าของบริษัท Mexichem เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัท Netafim มีอัตราการจ้างงานประมาณ ๔,๕๐๐ ราย ในประเทศอิสราเอล และทั่วโลก มีจำนวนบริษัทสาขา จำนวน ๒๙ แห่ง และมีโรงงานผลิต จำนวน ๑๗ แห่ง ซึ่งมีการผลิตและจำหน่ายสินค้าให้ประเทศต่างๆ มากกว่า ๑๑๐ ประเทศ ทั่วโลก

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper ๐๗/๐๒/๒๐๑๘

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามโดยทางใด



Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.

ข่าวเด่นรายสัปดาห์ -- สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ฉบับที่ ๘๑ : เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑)

ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ

บริษัท Netafim เป็นผู้นำระบบน้ำหยดของโลกและการแก้ปัญหาการชลประทานระดับจุลภาค ด้วยการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม ซึ่งการชลประทานระบบน้ำหยดที่ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสามารถทำให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกมีผลผลิตในปริมาณและคุณภาพที่ดี ควบคู่กับการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัท Netafim มีบริษัทสาขาอยู่ในประเทศไทยที่กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และมีการใช้ระบบชลประทานแบบน้ำหยดในโครงการต่างๆ เช่น ระบบน้ำหยดบนดินสำหรับมันสำปะหลัง ในจังหวัดอุบลราชธานี ระบบน้ำหยดใต้ดินสำหรับอ้อย ในจังหวัดขอนแก่น ระบบน้ำหยดใต้ดินสำหรับยางพารา ในจังหวัดบึงกาฬ เป็นต้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม